

# TÒA GIẢNG TIN - LÀNH

## THÁNH-LINH LÀM GÌ CHO TA ?

« Khi Ngài (Đức Thánh-Linh) đến, thì sẽ khiến thế-gian tự-cáo về tội-lỗi... »

(Giăng 16 : 8)

**H**IỆN nay chúng ta đang sống trong cảnh vô-cùng đau-khổ cả xác lẫn hồn vì mất sự bình-an. Từ thành-thị đến thôn-quê, người người đều lo-sợ. Tánh-mạng chúng ta khác nào chuông treo chỉ mảnh. Tâm hồn ta như tên tù bị giam-cầm trong ngục tối của tội-lỗi, tương-lai rất mù-mịt. Song may thay ! giữa cảnh bối-rối lo-âu đầy thất-vọng ấy có một Đấng lấy hình chim bồ-câu là tượng-trung của sự hòa-bình đã giáng xuống thế-gian cách đây gần 2000 năm, để dẫn-dắt nhơn-loại ra khỏi-khò-cảnh ấy. Hôm nay (13 tháng Năm) là ngày mà khắp cả hoàn-cầu đều kỷ-niệm biến-động phi-thường ấy.

Theo chương-trình trọn-vẹn của Đức Chúa Trời thì Ngài đã sai chính Con Độc-sanh mình là Chúa Jêsus đến thế-gian, dùng huyết của Ngài đã đổ ra trên thập-tự-giá để mở một con đường dẫn nhơn-loại trở lại cùng Đức Chúa Trời. Sau khi làm xong nhiệm-vụ thì Ngài thăng-thiên. Trước khi Ngài lên trời, Ngài có phán cùng các môn-đồ rằng : « Ta đi là ích lợi cho các ngươi ; vì nếu ta không đi, Đấng Yên-ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu ; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến ». Quả thật như lời, sau 10 ngày Chúa thăng-thiên thì Đức Thánh-Linh bèn giáng xuống.

Có người tự hỏi trong lòng rằng : Đạo Tin-Lành sao lắm chuyện thế, nay kỷ-niệm Đấng này phục-sanh, mai kỷ-niệm Đấng kia giáng-lâm. Tôn-giáo của người ta thì chỉ có một giáo-chủ

thôi, còn đạo nầy sao lại có đến hai ba vị ? Thật ra mỗi Ngài không phải là mỗi giáo-chủ đâu. Song phải có ba Ngài mới làm xong sự cứu-chuộc. Đức Chúa Cha là Đấng đã tru-hoạch chương-trình cứu-rỗi nhơn-loại bởi huyết của một sinh-tế. Đức Chúa Con thực-hành chương trình ấy bởi lấy chính đời sống mình làm sinh-tế. Còn Đức Thánh-Linh làm hoàn-thành chương-trình ấy bởi lấy linh-nghiệm của huyết sinh-tế ấy mà ứng-dụng trong mỗi cá-nhơn nào tin theo Cứu-Chúa Jêsus. Muốn cho dễ hiểu hơn tôi xin tạm dùng một thí-dụ trong cõi vật-chất để soi-sáng cho lẽ-thật thiên-thượng. Ví như cuộc xây-cắt nhà-cửa. Trước hết phải có nhà kỹ-sư nghiên-cứu một họa-đồ. Xong rồi đến nhà thầu-khoán thi-hành theo họa-đồ ấy. Sau khi cuộc xây-dựng đã xong-xuôi, thì thợ sơn mới khởi-sự tô-điêm ngôi nhà ấy, khiến trở nên đẹp-đẽ. Thế là ngôi nhà đã cất xong, chủ nhà chỉ cần dọn vào ở nhà thôi. Cũng một thế ấy, công-cuộc cứu-rỗi nhơn-loại được hoàn-thành trong Ba Ngài Đức Chúa Trời là như vậy.

Đức Thánh-Linh xuống thế-gian để làm gì ? Tôi xin đáp theo lời Kinh-Thánh rằng : « Khi Ngài đến sẽ khiến thế-gian tự-cáo về tội-lỗi... » Có người lại lý-luận rằng : « Trời đã phú cho ta có lương-tâm để cáo-trách ta, thế là đủ rồi, cần chi phải nhờ đến Thánh-Linh nữa ? » Nói như thế chỉ đứng phần nửa thôi. Nếu lương-tâm ta lúc nào cũng là một quan-án nghiêm-khắc

... can tham-mục  
 thương-tâm hằng diễn ra trước mắt.  
 Nếu ai nấy hoàn-toàn vâng theo tiếng  
 chỉ-dạy của lương-tâm thì chúng ta đã  
 sống trong thế-giới hòa-bình rồi. Song  
 trong cõi thực-tế lại khác hẳn. Nào  
 là cảnh tàn-sát, gian-ô, dâm-loạn,  
 lường-gạt, cướp-bóc, v.v. cứ tiếp-diễn  
 không ngớt. Vì lẽ lương-tâm ta hoặc  
 đã bất-lực dưới sức đè-nén của nhục-  
 dục, hoặc đã chai-li bởi nhiệt-độ tăng-  
 cường của tội-ác. Ấy chưa nói đến  
 chỗ lương-tâm còn phải tùy-thuộc  
 phong-tục tập-quán và luân-lý của mỗi  
 xứ mỗi thế-hệ nữa là khác. Cho nên  
 Thánh-Linh phải giảng-làm để « khiến  
 thế-gian tự-cáo về tội-lỗi ».

Trước hết Thánh-Linh muốn chỉ cho  
 mỗi người biết một tội mà mình  
 thường phạm là lia-bỏ Đức Chúa Trời,  
 là Đấng Thiên-phụ từ-ái. Vì tội ấy  
 mà khiến chúng ta không quan-tâm  
 đến phương-pháp cứu-rỗi mà Đức  
 Chúa Trời đã nhờ Chúa Jê-sus làm  
 xong trên cây thập-tự. Bởi tội này dẫn  
 chúng ta đến vô-số tội-lỗi khác. Vì  
 vậy cho nên muốn thoát khỏi vòng vây  
 của muôn trùng tội-lỗi khác, chúng ta  
 trước hết phải ăn-năn tội này. Thánh-  
 Linh dùng nhiều cách để thức-lỉnh  
 chúng ta, nào là những biến-động  
 trong cõi thiên-nhiên, như nào là sự  
 đau-ốm chết chóc, nào lời khuyên-  
 dạy của kẻ khác, hoặc một tai-nạn  
 bất-kỳ; song lắm khi chúng ta át mất  
 tiếng nói của Thánh-Linh. Ngài lại  
 mở mắt lòng ta, cho ta thấy mình  
 đang đứng trong vũng bùn thối-tha  
 lầy-lụa của tội-lỗi. Ai đã cảm-biết  
 địa vị mình như kia mà lại còn muốn  
 đứng đấy nữa ư? Thánh-Linh lại ban  
 cho chúng ta một năng-lực phi-thường  
 do huyết-báo của Chúa Jê-sus mà vượt  
 khỏi vũng bùn lầy ấy. Ngài tắm-rửa  
 chúng ta trong huyết của Con Đức  
 Chúa Trời, đến nỗi chúng ta trở nên  
 một người mới cả trong tâm-hồn lẫn  
 ngoài thể-xác. Rồi Ngài khiến chúng  
 ta trở nên con-cái của Đức Chúa Trời,

là Đấng Chủ-Tề của vạn-vật vinh-diệu  
 là đường nào! Tiếng Thánh-Linh vẫn  
 còn phán cùng những ai đang say-mê  
 trong giấc mộng đời mà rằng: « Hãy  
 thức, hãy vùng dậy từ trong đám  
 người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu-  
 sáng người » (Êph. 5 : 14).

Hỡi ai đang còn lẩn lộn trên giường  
 tội-lỗi, hãy thức-tỉnh và hãy nhốt hết  
 tất cả những tư-tưởng lại để nghe  
 tiếng Thánh-Linh nghiêm-nghị phán  
 cùng mình rằng: « Ai tin Con, thì  
 được sự sống đời đời, ai không  
 chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống  
 đâu, nhưng cơn thịnh-nộ của Đức  
 Chúa Trời vẫn ở trên người đó »  
 (Giăng 3 : 36). Khi nghe rõ tiếng ấy  
 thì nên lập - tức quì gối xuống đất  
 mà khấn - nguyện rằng: « Đức Chúa  
 Trời ôi ! xin hãy dựng nên trong tôi  
 một lòng trong-sạch, và làm cho mới  
 lại trong tôi một thần-linh ngay-thẳng.  
 Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt  
 Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh-  
 Linh Chúa. Xin hãy ban cho tôi sự  
 vui-vẻ về sự cứu-rỗi của Chúa ». A-  
 men! (Thi-thiên 51 : 10, 12). — *Truyền-  
 đạo Nguyễn-Kim-Ngân.*

## TIN CẦN BIẾT

**H**ỘI phát-thanh chuyên truyền Tin-  
 Lành tại Viên-Đông ở Ma-ni (Phi-  
 luật-tân) đã bắt đầu phát-thanh bằng  
 tiếng Việt-Nam các bài giảng Tin-Lành  
 và các bài Thánh-Ca của Hội-Thánh  
 Tin - Lành Việt - Nam trên ba đài :  
 1. — Đài DZH6, trên làn sóng điện 49  
 thước ; 2. — Đài DZH7, trên làn sóng  
 điện 31 thước ; 3. — Đài DZH8, trên  
 làn sóng điện 19 thước. Đều vào mỗi  
 buổi tối từ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ, trừ  
 tối Chúa nhật. Xin các bạn có máy  
 thu-thanh hoặc ở gần anh em có  
 máy thu-thanh đón nghe vào những  
 giờ ấy. Các bạn sẽ hiểu rõ Tin-Lành  
 và sẽ được phước.